

จุดจบของหนังสือมาถึงแล้ว?

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ค. 2552

คุณมีหนังสือ 1,500 เล่มในเครื่องก็จริง แต่ตัวตนมันอยู่ไหนล่ะ ?

กาลอวสานของหนังสือ?

เขาบอกว่าหนังสือกำลังจะตาย เขาคาดกันว่าจุดจบของหนังสือมาถึงแล้วพร้อมกับการถือกำเนิดของเครื่อง**อีบุ๊ก** อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือเล็กน้อย บางเฉียบยิ่งกว่าผาอันนุ่ม มันเหมือนโทรทัศน์ขนาดเล็กที่เอาไว้อ่านหนังสือ **จำหน่าย 1,500 เล่ม** -- มากกว่าหนังสือในห้องสมุดบางโรงเรียนในภาคอีสาน 5 เท่า มีภาพเคลื่อนไหวและเสียง ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านได้ จดบันทึก เสนอข้อความ ค้นหาแปลและข้อมูลได้ หากซีเกียจอ่าน เพียงแคกดปุ่มมันก็จะอ่านออกเสียงให้ฟังได้ด้วย หรือหากคุณง่วงงุนกับการอ่านเวอร์ชันนี้ วูลฟ คุณก็สามารถกดปุ่มเปลี่ยนไปอ่านชนิดนี้ เซลตอน ได้ในพริบตาเดียว **มันมีคุณสมบัติเหนือกว่าหนังสือเล่มทุกอย่าง เป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมการอ่านของโลกชนิดพลิกโฉมหน้าหนังสืออาจจะต้องถึงการสูญพันธุ์ไปเลยทีเดียว**

✘ ทว่าความสะดวกสบายทันสมัยอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนเสมอไป
มีเซนหนึ่งคนไม่มีคนที่ยิงไซหม้อดินเผาและครกกับบาส หุงหาอาหารโดยใช้เตาถ่าน ซักผ้าด้วยมือและทำให้เสื้อผ้าแห้งโดยการผึ่งแดด รวมทั้งส่งจดหมายและไปสตาการตเขียนดวดยลายมือ

ฉันไม่ใช่คนที่ต่อต้านเทคโนโลยี ฉันสำนึกบุญคุณของเทคโนโลยีจนไม่อยากจะจุดธูปไหว้คอมพิวเตอร์ ฉันสามารถเอามารดาบังเกิดเกล้าของฉันไปแลกกับไอพอดรุ่นใหม่อย่างไม่มีลังเล ฉันนับถือสองหนุ่มที่คิดค้นเว็บกูเกิลเสียยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ชิปซีพียูในซิลิคอนวัลเลย์เสียอีก ฉันสงสารเหล่าไดโนเสาร์ที่เบะปากใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พวกเขาลดสติจึ่หลายอย่างในชีวิตไป

แต่อีบุ๊กหรือ? ฉันไม่แน่ใจว่าต้องการมัน

คนที่คิดค้นอีบุ๊กจะเข้าใจใหม่ว่า ความสุขของการอ่านหนังสือ**หาใช่เพียงแค่การอ่าน** มันเป็นความสุขที่ได้สัมผัสและชื่นชมหนังสือที่ผ่านการออกแบบมาอย่างสวยงามหมดจด พิถีพิถันตั้งแต่กระดาษ การเย็บเล่ม เนื้อหา ไปจนถึงรูปแบบและขนาดตัวหนังสือ ตัวอย่างเช่นหนังสือของสำนักพิมพ์พีซีเสื่อ มันเป็นมากกว่าหนังสือ มันคือศิลปะ

คนที่คิดค้นอีบุ๊กจะแปลกใจใหม่หากทราบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยรวมทั้งตัวฉันด้วยที่หลงใหลกลิ่นของหนังสือ เช่นเดียวกับที่ฉันชอบกลิ่นหอมแปลกๆ มีเสน่ห์ของแผ่นเสียงไวนิล ฉันชอบสูดกลิ่นหอมของหนังสือ เป็นการกระทำที่ดูบ้า แต่เชื่อเถอะว่าฉันไม่ได้เป็นบาอย่างห่วยๆคนเดียว หนังสือแต่ละเล่มมีกลิ่นเฉพาะตัวของมัน หนังสือ รีดเดอร์ส ไดเจสทีฟ มีกลิ่นฝาดๆ สดชื่นเหมือนต้นสน คล้ายคลึงกับกลิ่นดินสอที่เหลาเสร็จใหม่ๆ นิตยสารอย่างแวนิตี้แพรว์และไวท์ไชร์กระดาษนุ่มเบา มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ในบางฉบับมีการแทรกตัวอย่างนำหอมส่งกลิ่นหอมอวลทุกครั้งที่พลิกหน้าหนังสือ ยิ่งทำให้การอ่านเป็นกิจกรรมที่รื่นรมย์ มันคือการผ่อนคลาย มันคือการบำบัด

คุณมีหนังสือ 1,500 ✘เล่มในเครื่องก็จริง แต่ตัวตนมันอยู่ไหนละ เทียบไม่ได้กับหนังสือ 1,500 เล่มที่เรียงรายอย่างสวยงามละลานตาบนชั้นวางหนังสือ มันคือความอึดอัดใจ แล้วใครอยากดูหนังสือรวมภาพศิลปะของโมติเกเลียอวี่ผ่านทางจอทีวีจอขนาด 6 นิ้วกันบ้างเล่า คุณสะสมอีบุ๊กได้ไหม คุณจับต้องมันยังไม่ได้เลย เพราะ**มันเป็นเพียงแคไฟล** ใครกันจะยอมให้อีบุ๊กมาพรากความสุขของเราในการตามหาหนังสือเก่า ความสุขของการค้นพบหนังสือเล่มที่คุณตามหามาเป็นสิบปี ยิ่งเกามันยิ่งทรงคุณค่า ยิ่งขลัง ได้ลูบคลำหนังสือเล่มเดียวกับที่คนเมื่อ 50 ปีก่อนได้เป็นเจ้าของและหลงรัก มันเป็นความรู้สึกที่ตีตื้นด้านขนลุก มันคือประวัติศาสตร์

หนังสือบางเล่มยังเป็นหนังสือที่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์อันหลากหลายอย่างคาดไม่ถึง หนังสือห่วยๆ บางเล่มของ สตีเฟ่น คิง อ่านจบแล้วยังสามารถเอาไปใช้รองขาโต๊ะได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเอาไปปาดหัวสามีได้ หนังสือสงครามและสันติภาพ ของ ลีโอ ตอลสตอย เป็นเครื่องประดับบนโต๊ะที่ดี สร้างความภูมิใจฐานให้แก่เจ้าของบ้าน แมวเขาไม่เคยเปิดอ่านเลย คุณสมบัติอันเหนือชั้นเหล่านี้อีบุ๊กไม่มีทางทำได้

แผ่นเสียง เทปคาสเซต ซีดี วิดีโอ ดีวีดี ถูกแทนที่ไปแล้ว แต่ไม่ใช่หนังสือ มันอาจจะจะมีรูปแบบใหม่ๆ ตามยุคสมัย แต่มันไม่สามารถถูกแทนที่ใด มันจะยังคงอยู่คู่โลกใบนี้ เช่นเดียวกับการนั่งดูหนังในโรงภาพยนตร์ การนอนอาบแดดบนหาดทราย และการดื่มกาแฟโบราณที่ซงจากตุ้งผา

การอ่านตัวหนังสือทางจอทีวีจอผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีสัมผัสเยียบเย็นของโลหะ **ใจนเลยจะเทียบได้กับความรู้สึกของการถือหนังสืออยู่ในมือ พลิกแต่ละหน้าหนังสือ** เพลิดเพลินกับถ้อยคำตัวอักษร ชื่นชมหน้าตาของหนังสือ ลูบไล้ผิวเนื้อของกระดาษและดมดมกลิ่นหอมอ่อนๆ ของต้นไม้ ให้เรารำลึกได้ถึงความฉลาดเฉลียวของมนุษยชาติผู้คิดค้นกระดาษและหนังสือเมื่อหลายพันปีมาแล้ว **มันคือคุณค่าทางใจ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ล้ำสมัยแค่ไหนก็ให้ความรู้สึกนี้ไม่ได้**

ด้วยเหตุนี้ ฉันก็จะยังคงซื้อหนังสือมาอ่าน มาดู มาลูบ และมาดมต่อไป ส่วนอีบุ๊กนั้นหรือ สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นแค่เครื่องประดับสำหรับคนบ้าวัตถุและซีเก็ก เอาไว้แกล้งทำเป็นนั่งอ่านโก้ ตามที่สาธารณะเท่านั้นเอง